



นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ยินดี
กับรัฐบาล! เป็นไปตามคาดพร.บ.งบประมาณผ่านวาระรับหลักการไป
สู่ชั้นแปรญัตติ คำเตือนคืออาจเป็น ข่าวดีสุดท้าย ว่าด้วยภารกิจโหด
ในสภา ต่อนี้ไปไม่ง่าย ...เสียงหนุนส่วนหนึ่งพวก “งูเห่า” บนพื้นฐาน
อุดมการณ์หรืออุดมกินเป็นที่รู้จักกัน เมื่อถึงวันตลาดงูเห่าวายผู้ขายมากกว่า
ผู้ซื้อ อะไรๆก็เกิดขึ้นได้!🌟... เหมือนอัดอั้นมานาน พอรัฐบาลผ่อน
คลายมาตรการควบคุมโควิด เปิดประเทศ รับท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ หยุด

ยาวที่ผ่านมามีคักคักมาก ต่างชาติเที่ยวไทย,ไทยเที่ยวไทยทั้งสนามบิน,สถานีขนส่งไปถึงรถไฟชานเมืองสาย
สีแดง ผู้ใช้บริการเพิ่มหลายเท่า🌟 แหล่งท่องเที่ยวคลาคล่ำไปด้วยผู้คน... ซากลับ,ถนนสายหลักเข้ากรุง
อัมพตราบ้ประทาน อ่วมสุดพระราม 2 เส้นทางถูกสาปก่อสร้างเจ็ดชั่วโคตร ขยายช่องทางจราจร 14 เลน
เสร็จทำทางยกระดับต่อ🌟 นำแปลกคือปกติช่วงหยุดยาวจราจรในกทม.ค่อนข้างโล่ง รอบนี้หลายพื้นที่
ติดขัดถูกเกล็มโพโซวีสีแดงเดือด ผู้คนออกจากบ้านมากขึ้นมาก... ดีใจกับผู้ค้าผู้ขายได้ลืมตาอ้าปาก!🌟...
ท่ามกลางความเชื่อมั่นรัฐบาลอยู่ครบเทอม? กระแสเรียกร้อง “เปลี่ยนผู้นำ” ยังเชื่อว่าโดยบางกลุ่มอีลิท
ในสังคมเดินเคียงข้างไปกับแรงขับของชั่วฝ่ายค้านเมื่อเห็นสอดคล้องกันหมดเวลา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา หลังพิสูจน์ตัวเอง 8 ปี🌟 ช่วงเวลาควรจับตา สิงหา,ครบ 8 ปีนับแต่บิกคู้่นั่งเก้าอี้นายกฯ ...ศาล
รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสูงสุดหรือนับตามการบังคับใช้รัฐธรรมนูญใหม่ก็
ว่าไป คาดและฝันกันคือ พี่บิก อาจตัดสินใจหยุด เพราะประเมินได้ไปต่อบีที่ 9 บีที่ 10 จะยังบอบช้ำถึงขั้น
หามลงจากเวที🌟 ลาออกแล้วไง? ก็เป็นรายการคสช.ได้บาบให้พี่ใหญ่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้
เข้าใจการเมืองมากกว่ารับไม้ต่อช่วงสั้นๆเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ “ส่งคืนประชาธิปไตย” ก่อนยุบสภาเลือกตั้งใหม่... สูตรนี้ “โลก
สวย” จนน่าจะเป็นจริงยาก🌟 ไม่วุ่นนะ... “ตรีศูล” ยังเชื่อว่า “ยุบสภา” จัดเลือกตั้งใหม่เหมาะสมกับสถานการณ์ชวนอัด
ปัจจุบัน ไม่หวังว่าต้องปิดสวิทช์ส.ว.ตัดอำนาจโหดนายกฯด้วยเชื่อว่าท่านเหล่านั้นจะเคารพ “ผลเลือกตั้ง” ไม่ว่าจะได้พรรคได้
คนถูกใจหรือไม่... ปฏิเสธหรือหักล้างคำตัดสินของประชาชน-ยากจะอยู่ปกติสุขได้?!🌟... กวาร์้อยวันแล้ว ประธานาธิบดี
ปูติน ลังกองทัพรัสเซียบุกยูเครน มันเกินคาดไปมากหมดหน้าตักไม่รู้ก็หมิ่นก็แสนล้านทั้งบอวูธและผลกระทบรอบด้าน... ข่าว
ร้ายคือไม่รู้จะจบยังไง? เมื่อไหร่? อะไรจะตามมา?🌟 โลกทั้งใบซึ่งไม่มีส่วนใดๆกับคู่ขัดแย้งเดือดร้อนหมด... “วิกฤตอาหาร”
ที่ “ตรีศูล” พุดถึงตัวมันใหญ่ยักษ์คุกคามชาวโลกมากขึ้น ช้ามชอบเขตจากกลุ่มประเทศยากจนแล้ว!?🌟... ขยันมาก! ผู้ว่าฯ
กทม.ป้ายแดง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สัปดาห์แรกไม่รู้จักวันหยุด... จะกระตุกไว้ก็ประเด็น ผับบาร์ รัฐบาลเปิดให้ถึงหกทุ่ม กทม.
ติดซึ่งไปกับ เสียงเชียร์ภาคธุรกิจ จะขยายเมาลัลลาไปถึงตีสอง อย่างเวลายาวขึ้นกระจายความหนาแน่น?🌟 จริง! ผู้ตัดสิน
ใจสุดท้ายคือศบค.ที่มีนายกฯนั่งหัวโต๊ะ สำคัญเช่นกันกทม.ผู้เสนอต้องรู้จัก ความรับผิดชอบ ต่อคนส่วนใหญ่... ผู้ว่าฯเย็นไว้ๆ

คิดได้คิดเสียให้รอบคอบ!🌟... เป็นไปตามศกยภาพ
ครับ! ผลไม้ล้นตลาดมังคุด, สับปะรดวิธีช่วยเหลือ
ชาวสวนตามนโยบาย “เฉพาะหน้า” กระทรวงพาณิชย์
เอามาเป็น “ของแถม” ผู้เติมน้ำมัน 2 ปีมของรัฐูปตท.
กับบางจาก และ 1 ปีเมเอกชนพีทีของรัฐมนตรีห้อง
เที่ยว🌟... แทนการวางแผน ขยายตลาด ในต่าง
ประเทศที่ไทยหาผลไม้ไทย ได้เงินเข้าบ้าน ก็บริหาร
กิจการพาณิชย์ด้วยกลไกรัฐและพวกห้องรัฐ ว่ากัน
แถวๆนี้แหละ🌟... หมดแรงอื่น น้ำมันดีเซล ต้อง
ขึ้นราคากองทุนน้ำมันร่อแร่เตี้ยอ้อมค่อมไม่ไหว มีผล
เมื่อวานลิตรละ 34 บาท... ภาวนาเออะว่าไม่ไปไกล
กว่านี้🌟... จับแพะชนแกะไปเรื่อย ผู้เชี่ยวชาญ
การวิพากษ์วิจารณ์บนโซเซียลโยงสหรัฐซักโย ได้
รัฐบาลลุง โทะฐานไม่เอาด้วยกับนโยบายด้านจีน... วัน
นี้อธิพลมะกันไม่ได้ทรงพลังอย่างนั้น เป็นเรื่อง
ของคนไทยแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพ คิดเองเป็น
.....🌟... จะว่าไปพล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยพบกับ สี จิ้นผิง
เลยนอกจากสนทนาทางโทรศัพท์เรื่องโควิดเมื่อ 2 ปี
ที่แล้ว แต่พบตัวเป็นๆกับทั้ง โดนี่ลด์ ทรัมป์ และ
โจ ไบเดน... ทบทวนดูใครซี้ใครกว่าใคร?.....🌟...
ภารกิจหลักประจำวันของโฆษกรัฐบาล! คอยแจ้งให้
ชาวไทยได้ทราบว่านายกฯ ปลื้ม เรื่องอะไรบ้าง... เมื่อ
สุดสัปดาห์ปลื้มใหญ่มาก “สลากดิจิตัล” ชายดิบขายดี
ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ตามราคา 80 บาท🌟... ปลื้ม
ได้แค่ 4-5 วันเพราะมีเพียง 5.27 ล้านฉบับ หมดแล้ว
หมดเลย... ที่ซื้อไม่ทันก็ชมชานกลับไปหาแผงในราคา
ใบละ 90-100 บาท วานโฆษก ธนกร วังบุญคงชนะ
แจ้งด้วยว่าท่านนายกฯยังคงปลื้มอยู่หรือไม่?🌟...
ควรทำควบกันไปคือแก้ที่ต้นเหตุ “ตรีคู่สุด” ขอท่าน
โพกัสยี่ปัวซาปัวพวกขายส่ง เสี่ยงครวญจากผู้ค้าราย
ย่อยกลัวสลากดิจิตัลทำ หมดอาชีพ เนื่องจากรับมาก็
85-90 บาทแล้ว... รือ ณ จุดตั้งต้น ซึ่งผิดสัญญาจัด
จำหน่ายชัดเจน พวกท่านกลัวอะไรหรือ?🌟...

ไม่มีอะไร 2 พรรคยังรักกันสวีทหวาน? เมื่อส.ส.ภูมิใจไทยเป็นข่าวตบส.ส.ชาติไทยพัฒนาแย้งคิวอภิปรายงบประมาณฯ ในสภา... ก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีชาติไทยพัฒนาปากชดกับรัฐมนตรีภูมิใจไทย กลางวงประชุมกรม. ว่าด้วยถุงพลาสติกในห้าง ...ไม่-ไม่มีอะไร??☺... ร่วมรณรงค์ต่อต้าน “ความรุนแรงในข่าวโทรทัศน์” เกือบทุกช่องเหมือนกันยิ่งกันฆ่ากันโจ้ยกพวกตีกันเด็กหมาหมูรุมทำร้ายอริ โหดเหี้ยมป่าเถื่อน โชว์คลิปจากกล้องวงจรปิด,กล้องโทรศัพท์ วนไปวนมาเป็นลิวรอบ☺ เปรียบเทียบเหตุการณ์ “กราดยิง” ในอเมริกาในซูเปอร์มาร์เกต,โรงเรียน,โรงพยาบาลไม่พบว่ามีสำนักข่าวไหนเอา คลิปภาพสยดสยอง มาเผยแพร่ เห็นแต่ภาพเจ้าหน้าที่ทำงานด้านนอก☺ มันวิปริตก็ที่นี่แหละ จนเกิด ลัทธิเอาอย่าง เห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ เศร้ามากคือ กสทช.ผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่ทำอะไรเลย วนอยู่กับกิจการโทรคมนาคมควรรวมแสนล้าน??☺... วันนี้... สวดศพ ชาคริต กังวานสุระ ศาลา 32 วัดธาตุทอง พุธนี้ 9 มิ.ย.เวลา 17.00 น. ฌาปนกิจ ...สวดศพ ชีรชัย รั้งสิกุล ศาลา 3 วัดเพลง บางพลัด ฌาปนกิจวันที่ 11 มิ.ย. 16.00 น.☺... เห็นด้วยกับแนวคิดอดีตเลขาธิการกสทช. ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ว่าด้วยจัดระเบียบสายสื่อสาร รกรุงรังในกรุงเทพฯโดยเริ่มที่โละสายไม่ใช้งานซึ่งมีกว่าครึ่งหนึ่งออกไป แล้วมัดรวมสายที่ใช้งานให้เป็นระเบียบไม่บาดลูกตา เอาไว้มีเงินมากพอค่อยย้ายลงดิน☺